



ที่ รบ ๐๐๑๘ ๒๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

747

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดราชบุรี โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการโครงการซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี โอ เอ (ผู้ขาย) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการและให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย)
ปลัดจังหวัดราชบุรี



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงาน
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดราชบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้
สำหรับปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุรี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ราชบุรี โอเอ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย)

ปลัดจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญชลี หลอดทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ